

# บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2568

21 กุมภาพันธ์ 2568

## CORPORATES

อันดับเครดิตองค์กร: BB  
แนวโน้มเครดิตพินิจ: Negative

วันที่ทบทวนล่าสุด: 13/06/67

อันดับเครดิตองค์กรในอดีต:

วันที่	อันดับเครดิต	แนวโน้มอันดับเครดิต/ เครดิตพินิจ
13/06/67	BB+	Stable
08/06/66	BBB-	Negative
30/07/64	BBB-	Stable

ติดต่อ:

รพีพล มหพันธ์

rapeepol@trisrating.com

ณรงค์ชัย พรสิริชูโสภณ

narongchai@trisrating.com

ภารัต มหัทธโน

parat@trisrating.com

มณฑิยา จันทร์กล้า

monthian@trisrating.com



WWW.TRISRATING.COM

\* รายงานนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของรายงานฉบับภาษาอังกฤษ

## เหตุผล

ทริสเรตติ้งลดอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) มาอยู่ที่ระดับ “BB” จากเดิมที่ระดับ “BB+” เพื่อสะท้อนถึงสถานะสภาพคล่องที่อ่อนแอของบริษัทซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการชำระหนี้ที่ใกล้จะครบกำหนดไม่ได้ อีกทั้งยังสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของบริษัทที่ไม่เป็นไปตามคาดและแนวโน้มที่ขนาดธุรกิจของบริษัทจะหดตัวลงจากผลของการขายสินทรัพย์ด้วย

ในขณะเดียวกัน ทริสเรตติ้งยังกำหนดเครดิตพินิจแนวโน้ม “Negative” หรือ “ลบ” ให้แก่อันดับเครดิตของบริษัทหลังจากที่บริษัทเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ทุกชุดออกไป ทั้งนี้ แนวโน้มเครดิตพินิจ “Negative” หรือ “ลบ” นั้นบ่งชี้ถึงผลของการประชุมที่ไม่แน่นอนและความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ยังคงอยู่อันเกี่ยวเนื่องกับภาระการชำระหนี้บางส่วน

บริษัทได้กำหนดวันเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อเสนอขออนุมัติในการขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้จำนวน 4 ชุดซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 2 พันล้านบาทออกไปอีก 1 ปี โดยในแต่ละชุดบริษัทได้เสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยและขอจ่ายชำระเงินต้นบางส่วน ในครั้งนี้บริษัทจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้เนื่องจากเงินทุนไม่เพียงพอ ก่อนหน้านี้ทริสเรตติ้งเคยคาดว่าบริษัทจะรีไฟแนนซ์หุ้นกู้ชุดเดิมด้วยการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ แต่ผลการดำเนินงานที่อ่อนตัวลงประกอบกับภาวะตลาดที่ระงว้างเรื่องความเสี่ยงมากขึ้นก็เป็นอุปสรรคต่อการออกหุ้นกู้ใหม่ของบริษัท

ในกรณีที่แม้บริษัทจะได้รับความเห็นชอบในการขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทก็ยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายในการชำระหนี้บางส่วนตามที่ได้เสนอไว้ โดยบริษัทมีภาระที่จะต้องชำระคืนเงินต้นบางส่วนที่ประมาณ 300 ล้านบาทในเดือนกรกฎาคม 2568 และอีกประมาณ 300 ล้านบาทในเดือนธันวาคม 2568 ทั้งนี้ เงินที่ได้จากการขายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในได้หวั่นมูลค่าประมาณ 480 ล้านบาทเมื่อเร็ว ๆ นี้ น่าจะช่วยลดแรงกดดันในด้านสภาพคล่องลงได้บ้าง อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ได้รับเงินเต็มจำนวนและเงินจากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวก็ยังคงไม่เพียงพอสำหรับความต้องการด้านสภาพคล่อง ในสภาวะที่บริษัทมีข้อจำกัดในการเข้าถึงตลาดทุนทำให้บริษัทน่าจะจำเป็นต้องขายสินทรัพย์โรงไฟฟ้าอื่น ๆ เพิ่มเติมซึ่งอาจทำให้ขนาดธุรกิจของบริษัทหดตัวลง

เครดิตพินิจแนวโน้ม “Negative” หรือ “ลบ” บ่งชี้ว่าทริสเรตติ้งอาจลดอันดับเครดิตลงหากแนวโน้มที่บริษัทจะไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้อย่างเพียงพอหรือไม่สามารถขยายระยะเวลาการชำระหนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดในอีก 12 เดือนข้างหน้านั้นมีสูงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ทริสเรตติ้งยังอาจลดอันดับเครดิตลงอีกหลายขั้นหากเห็นว่าอาจมีการผิดนัดชำระหนี้เกิดขึ้นอีกด้วย

ทริสเรตติ้งอาจยกเลิกเครดิตพินิจหากพบว่าบริษัทมีแผนการรีไฟแนนซ์หนี้หรือแผนการชำระหนี้ที่ชัดเจนโดยมีกรอบเวลาและแหล่งเงินทุนที่แน่นอนซึ่งทำให้มีหลักประกันที่เพียงพอว่าบริษัทจะสามารถชำระหนี้ระยะสั้นได้

**เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง**

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 15 กรกฎาคม 2565
- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงินสำหรับธุรกิจทั่วไป, 11 มกราคม 2565

**บริษัท ไพรม์ โรต เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (PRIME)**

<b>อันดับเครดิตองค์กร:</b>	BB
<b>แนวโน้มเครดิตฟิสิก:</b>	Negative

**บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด**

อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-098-3000

© บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2568 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ไว้ในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มีใช้ค่าแกลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ใดๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มีได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆ โดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: [www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria](http://www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria)